



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2549 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "วิรุณ ตั้งเจริญ"ติง-อย่ากลัว"ม."ออกนอกระบบ เชื่อคนทำงานแบบ"เช้าชามเย็นชาม"จะหมดไป

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่มีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบว่ากระบวนการออกนอกระบบของแต่ละสถาบันการศึกษาดำเนินมานานแล้วเกือบ 15 ปี ที่แต่ละสถาบันการศึกษาดำเนินการอย่างต่อเนื่องเคียงคู่ขนานไปกับระบบราชการที่เป็นอยู่ และหากสถาบันการศึกษาแห่งไหนมีความพร้อม ประกอบกับรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน สถาบันแห่งนั้นก็พร้อมที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับได้ ซึ่งข้อดีของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ใช่การแปรรูป แต่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนองค์กรเป็นหน่วยงานที่มีความอิสระมากขึ้น ทำงานได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยากถามว่ามีประเทศไหนบ้างที่มหาวิทยาลัยยังเป็นหน่วยงานราชการอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานอิสระ ที่อยู่ในกำกับของรัฐ ซึ่งยังได้รับงบประมาณเหมือนเดิม เพียงแต่มหาวิทยาลัยต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นด้วย มิใช่รอแต่งบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียว

"ส่วนที่เครือข่ายนักศึกษา ประชาชนระบุว่า การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งฉวยโอกาสขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่าพิศวง เพื่อปิดเบือนข่าว การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ใช่ว่าจะขึ้นได้ตามอำเภอใจ หรือคิดจะขึ้นค่าธรรมเนียมก็ขึ้นเท่าไรก็ได้ นั่นยังไม่เป็นความจริง การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละครั้งต้องขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งในสภามหาวิทยาลัยต่างมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะคอยดูแลความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรมให้กับมหาวิทยาลัยและประชาคมชาวมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ การขึ้นค่าธรรมเนียมนั้นยังต้องดูถึงเศรษฐกิจ ภาวะเงินในช่วงนั้นๆ ว่าเป็นเช่นไร และต้องดูการลงทุนของแต่ละคณะ สาขาวิชาว่ามีการลงทุนในด้านการเรียนการสอนมากแค่ไหน ในส่วนของมศว นั้นมีการขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษาครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2537 มาถึงวันนี้ 12 ปีแล้วที่ยังไม่ได้ขึ้นค่าธรรมเนียม นิสิต นักศึกษาที่รับฟังข้อมูลว่าการออกนอกระบบจะทำให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาแพงขึ้นนั้น ถือว่าไม่เป็นความจริง